

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่โดดเด่นและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก นับตั้งแต่ปี 2520 จีนได้ปฏิรูปเป็นระบบเศรษฐกิจการตลาดสังคมนิยม (Social market economy) และดำเนินนโยบายเปิดประเทศ เป็นผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่ปี 2522 ถึงปี 2541 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.8% ต่อปี (National Centre for Development Studies November 1999, 1999) และเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ซึ่งเป็นเสมือนการเปิดประเทศสู่โลกภายนอกโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนมากขึ้น (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2544)

ในบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศและการขนส่งคมนาคมที่สะดวกและเอื้ออำนวยต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย พม่า และจีน จึงทำให้บริเวณชายแดนดังกล่าวมีการค้าขายระหว่าง 3 ประเทศเรื่อยมาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นชื่อว่า มีการจำหน่ายสินค้าที่มีการนำเข้ามาหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าจากประเทศจีน อาทิเช่น สินค้าผ้าฝ้าย เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า ของเล่น ผลไม้ ขนม และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เป็นต้น

สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่าบริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนั้น มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2543 มีมูลค่านำเข้ารวม 48.95 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2544 มีมูลค่านำเข้ารวม 55.61 ล้านบาท ในบรรดาสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีน สินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีปานกลาง และใช้ความชำนาญด้านแรงงานเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าประเภทนี้มีการหลั่งไหลเข้ามาไทยอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนมีการผลิตที่มีวัตถุดิบและต้นทุนต่ำกว่าของไทยมาก ทำให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจนำเข้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยจากสถิตินำเข้าสินค้าของไทยจากจีน พบว่าสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่ในกลุ่มที่มีมูลค่าการขยายตัวสูง (กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ด้านศุลกากรแม่สาย, 2544)

แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริเวณชายแดน ไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังต้องประสบปัญหาต่างๆมากมายในการ

ดำเนินงาน อาทิเช่น ปัญหาทางช่องทางการจัดจำหน่ายไปสู่กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่อยู่ต่างถิ่น ปัญหาในการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาการดำเนินงานของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาในการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจในธุรกิจนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปัญหาของธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ทำให้ทราบการดำเนินงานของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. ทำให้ทราบปัญหาของธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
3. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจและผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินงาน

นิยามศัพท์

การดำเนินธุรกิจ หมายถึง การดำเนินงานด้านการจัดการ ด้านการตลาด และด้านการบัญชี การเงิน โดยการดำเนินงานในด้านการผลิตจะเป็นการศึกษาในด้านการจัดซื้อและวิธีปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้าของด่านศุลกากร

ผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมายถึง ผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทย ตามรายชื่อในทะเบียนผู้เสียภาษีนำเข้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของกรมศุลกากร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 จำนวน 29 ราย